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รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้	ประจ�าปี	2564

เวลาและสถานที่  ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู้ ถื อ ผู้ ป ร ะ จ� า ปี  2 5 6 4  ข อ ง บ ริ ษั ท  บิ ส ซิ เ น ส อ ะ ไ ล เ ม้ น ท์  จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )  
(“บริษัทฯ”) ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 9 เมษายน2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952  
ถนนพระรามท่ี 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชุม ท้ังท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้ 
         • ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง        จ�านวน  27 ราย รวมจ�านวนหุ้นได้  277,760,976 หุ้น 
         • ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะเข้ารว่มประชุม       จ�านวน  47 ราย รวมจ�านวนหุ้นได้    17,186,173 หุ้น
 รวมจ�านวนผู้เข้าประชุมท้ังสิ้น       จ�านวน  74 ราย รวมจ�านวนหุ้นได้  294,947,149 หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 73.736 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหนา่ยได้ท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุม 
นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม  นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์ุ เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึก 
รายงานการประชุม

1.   คณะกรรมการบริษัทจ�านวน 7 คน มาเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 7 คน คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
        โดยมีรายชื่อดังนี้

1.     นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ   ประธานกรรมการ 
      กรรมการอิสระ
2.     นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์   กรรมการบริษัท
      ประธานกรรมการบริหาร
      ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
      ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.     นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร   กรรมการอิสระ
      ประธานกรรมการตรวจสอบ
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.     นายวิภูธา ตระกูลฮุน    กรรมการอิสระ
      กรรมการตรวจสอบ
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.     นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์   กรรมการอิสระ
      กรรมการตรวจสอบ
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.     นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์    กรรมการอิสระ   
      กรรมการบริหาร
      ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
      อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.     นายนพดล สันธนะพานิช   กรรมการบริษัท
      กรรมการบริหาร
      อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
      ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านคุณภาพและบริการ
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กรรมการบริหารท่ีเข้ารว่มประชุม
นางสาวสุกัลยา ค�านวน    กรรมการบริหาร 

       รองประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและบัญชี 
ผู้สอบบัญชี

นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล   ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขท่ี 6947 
       บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด
ท่ีปรึกษากฎหมาย

นายเดชา กันเนื่อง    ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย/
       ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector)

ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม และเป็น Inspector ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และดูแล
ให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปรง่ใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท
นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์ุ   เลขานุการบริษัท

 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 
เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามท่ีระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี 10 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจ�านวนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ารว่มประชุมท้ังสิ้น 1,991 คน

 เพื่อเปน็การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บรษัิทได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้รายยอ่ยเสนอวาระการ 
ประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์และเง่ือนไขวิธีการเสนอเร่ืองการ
ก�าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมท้ังแบบฟอร์มและช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันท่ี    
12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล 
เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ 
ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรส�าหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าท่ี ณ จุดลงทะเบียน ในลักษณะกระดาษ 
ปรุ แบ่งเป็นแต่ละวาระ และในวาระท่ี 5 จะเป็นวาระเพื่อพิจารณาการแต่งต้ังกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ เป็นการ 
ลงคะแนนแยกเพื่อแต่งต้ังกรรมการแยกเป็นรายบุคคล และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนท้ังหมด เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในแต่ 
ละวาระ มีความโปร่งใส และสะดวกในการลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง จะระบุชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ในบัตร 
ลงคะแนนเสียง และจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง 

ผู้รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข . จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ในกรณีท่ี ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติมา 
เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะลงคะแนนเสียงตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น ๆ 

ส�าหรับมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

วาระท่ี 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง 
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2. เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง 
   ต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ  ดังนี้
     วิธีการใช้บัตรลงคะแนน คือ ในแต่ละวาระ เมื่อท่านประธานได้กล่าวถึงวาระใด และท่านได้แจ้งร้องขอมติท่ีประชุม ผู้ถือหุ้น 
สามารถท�าเครื่ องหมาย (X หรือ ) การลงคะแนนเสียงของท่านในวาระนั้น ๆ ได้เพียง 1 ช่องคะแนนเสียง พร้อมลงช่ือ 
และหย่อนในกล่องท่ีเจ้าหน้าท่ีจะเดินเก็บบัตรลงคะแนน (บัตรลงคะแนนท่ีท�าเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่องถือว่าเป็นบัตรเสีย) 
 ท้ังนี้จ�านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไมเ่ท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้ารว่มประชุมเพิ่มเติม
ท้ังนี้ เพื่ อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีได้ลงคะแนนในกรณีท่ีไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตรลงคะแนน ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะ 
แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ  และเมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านสง่บัตรลงคะแนนท่ีเหลืออยูใ่ห้กับเจ้าหน้าท่ีด้วย 

3. วิธีการนับคะแนน
3.1 กรณีท่ีไมม่ีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นด้วย
3.2 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะท่ีออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบ 
 ฉันทะจะอยูห่รือไมอ่ยูใ่นห้องประชุมก็ตาม
3.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ท่ียังไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะ 
 อยูห่รือไมอ่ยูใ่นห้องประชุมก็ตาม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน
3.4 ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไมอ่ยูใ่นห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

 แต่ละวาระเมื่อปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรท่ีมาถึงเจ้าหน้าท่ีนับคะแนนภายหลังจากนั้น จะถือว่าเป็นบัตรท่ีเห็นด้วย

4. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค�าถาม ขอให้ยกมือ และเม่ือประธานฯ 
อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ช่ือ – นามสกุล ต่อท่ีประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด เพ่ือประโยชน์ในบันทึกในรายงาน 
การประชุม และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็นหรือค�าถามหรือตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเร่ืองอ่ืน 
ขอให้เสนอหรือถามในระเบียบวาระสุดท้าย

5. ในการเสนอความเห็นหรือค�าถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพ่ือให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่ 
      เสียเวลาการประชุมของสว่นรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการด�าเนินการท่ีเหมาะสมและสมควรแก่เวลา
 หมายเหตุ เมื่ อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าท่ีด้วย เพ่ือใช้อ้างอิงประกอบการ 
 ตรวจสอบคะแนน
 ประธานฯ  เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที	่1		 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2563
 ประธานฯ ได้เสนอใหท่ี้ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ�าป ี2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 
5 สิงหาคม 2563 ปรากฏตามส�าเนารายงานการประชุมท่ีได้จัดสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้อง 
ลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ตามท่ีเสนอ
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เห็นด้วย  294,952,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
  

วาระที	่2		 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถึงผลการด�าเนินงานของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา
 ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ให้รายงานต่อท่ี 
ประชุมเพื่อรับทราบถึงผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ซึ่งรายได้หลักของธุรกิจมาจากการ 
ขายเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะเคร่ืองมือฉายรังสีท่ีใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม เป็น 
เงิน 765.13 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ร้อยละ 4.24 ก�าไรสุทธิรวมหลังภาษีเป็นเงิน 71.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 
ร้อยละ 51.45 โดยท่ีแบ่งเป็นรายได้จากการขาย 527.04 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 196.47 รายได้จากการก่อสร้าง 
0.82 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการโรงพยาบาล 30.98 ล้านบาท รายได้อ่ืน 9.79 ล้านบาท ในส่วนของก�าไรข้ันต้นในปี 
2563 บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้น 133.44 ล้านบาท ลดลง จากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 27.58  อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE) ปี 2563 ของบริษัทฯ เท่ากับ 7.93% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ปี 2562 เท่ากับ 3.80 
 นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ยึดม่ันในแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า “กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไมเ่รยีกรอ้ง รับเงิน ผลประโยชน ์หรอืสิง่ของท่ีไมส่มควร ไมท่จุริตหรอืเกินปกติวิสยัจากผู้เก่ียวขอ้งในกิจการ
ของบริษัท รวมถึงไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีร่วมท�าธุรกิจด้วย ไม่ ว่า 
จะเป็นการด�าเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม”

 ส�าหรับกิจกรรมบางสว่นในปีท่ีผา่นมา สรุปเป็นภาพโดยรวมให้กับท่ีประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้ 
- มกราคม 2563   งานสมาคมรังสีเทคนิคแหง่ประเทศไทย เชียงใหม่
- กุมภาพันธ์ 2563   รว่มพิธีเปิดศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครท่าฉลอม
- กุมภาพันธ์ 2563  โครงการกล่องพลังใจ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- สิงหาคม 2563   TMPS Log File Project Live @Crowne Plaza
- กันยายน 2563  งานมหกรรมสุขภาพ Health Care 2020
- กันยายน 2563  แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- ธันวาคม 2563  งานประชุมฟิสิกส์ ภูเก็ต ประเทศไทย

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
 ไมม่ผีูถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็ ประธานฯ จึงแจ้งใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการด�าเนนิงานของบรษัิทในรอบ
ปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไมม่ีการลงคะแนนเสียง
 
มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา ประจ�าปี 2563 ตามท่ีรายงาน

วาระที	่3		 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี	 2563	สิ้นสุด	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2563	ที่ผ่านการตรวจสอบ 
	 จากผูส้อบบญัชแีล้ว
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผา่น
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามส�าเนางบการเงินท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้พิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร 
แนบ 2 ในแบบแสดงรายงานประจ�าปี ONE REPORT  
 ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีลภูสิทธ์ิ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ 
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รายงานเก่ียวกับงบการเงินประจ�าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมี 
รายละเอียดดังนี้ 
 นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ได้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมประจ�าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
2563 (น�าเสนอผา่นทาง Presentation ในห้องประชุม) ดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน	:	บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,033 ล้านบาท มีหนี้
สินรวม 1,458 ล้านบาท เป็นสว่นของผู้ถือหุ้น 575 ล้านบาท งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็	:	รายได้จากการขาย 527.04 ล้านบาท มีราย
ได้จากการให้บริการ 196.50 ล้านบาท รายได้จากการก่อสร้าง 0.82 ล้านบาท รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 30.98 ล้านบาท รายได้
อ่ื น  
9.79 ล้านบาท รวมรายได้ท้ังหมด  765.13 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 416.07 ล้านบาท ต้นทุนบริการ 157.21 ล้านบาท ต้นทุนก่อสร้าง  
0.77 ล้านบาท ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 47.85 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 56.72 ล้านบาท มีผลก�าไรสุทธิส�าหรับ
งบการเงินประจ�าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 44.40 ล้านบาท งบกระแสเงินสด	: เงินสดและรายงานเทียบเท่า
เงินสด ณ วันต้นปี 102.41 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ 104.15 ล้านบาท เงินสดและรายงานเทียบเท่า
เงินสด ณ วันสิ้นปี 206.56 ล้านบาท 
 นางสาวศรรีตัน์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานต่อท่ีประชุมว่า จากการท่ีได้ประชุมหารอื
กับผู้สอบบญัช ีและมกีารประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไมพ่บรายการใดท่ีมีประเด็นข้อสงสยั เก่ียวกับงบการเงิน ซึ่งท้ังหมดเปน็
ไปตามหลักมาตราฐานการรายงานทางการเงิน จึงเหน็ควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนมัุติงบการเงิน ประจ�าป ี2563 ส้ินสดุ  ณ  31 ธนัวาคม 
2563 ซึ่งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
 ไมม่ผีูถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณาลงมติ โดยวาระนีจ้ะต้องลงคะแนน
เสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามท่ีเสนอ   

เห็นด้วย  294,952,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที	่4		 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล	ส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2563	พร้อม 
	 ก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อสทิธิรบัเงินปันผล
 ประธานฯ ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต�ากว่าร้อยละ 40  ของก�าไรสุทธ ิ
หลังจากหักเงินส�ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอ่ืนใด 
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไมม่ีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนัยส�าคัญ
 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีก�าไรสุทธิหลังภาษี เป็นเงิน 71.75 ล้านบาท จึง
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 จากผลประกอบการรอบปีบญัชสีิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จึงเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายเงินปันผล ในอัตรา
หุน้ละ  0.15 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเปน็เงินท้ังสิน้ 60 ล้านบาท คิดเปน็อัตรารอ้ยละ 83.62 ของก�าไรสทุธิประจ�าป ี2563 หลัง
หกัส�ารองตามกฎหมาย ซึ่งเปน็ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท (ไมต่�ากว่ารอ้ยละ 40 ของก�าไรสทุธิหลังหกัภาษีและส�ารอง
ตามกฎหมาย) โดยก�าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมสิีทธไิด้รบัเงินปนัผล (Record Date) ในวันพธุท่ี 10 มีนาคม 2564 และก�าหนดจ่ายปนัผล
ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบ 
ข้อซักถาม สรุปความโดยสังเขป ดังนี้
 นายกิตติชัย  เอ้ือญาติอภิมิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า สาเหตุใดตัวเลขก�าไรสุทธิส�าหรับ
ปี 2563 จึงน้อยกว่าปี 2562 ค่อนข้างมาก และในปี 2564 ผลก�าไรสุทธิจะดีกว่าปี 2563 หรือไม ่
 นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า โครงการ 
ของบริษัทโดยส่วนใหญ่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดต้ังจากต่างประเทศ ดังนั้นเม่ือเป็นการเดินทางมาจากต่างประเทศ ต้องผ่าน 
ขั้นตอนในการกักตัว (quarantine) ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานในปีท่ีผ่านมาประมาณ 1-2 โครงการ แต่อย่างไรก็ 
ตามรายได้ในการรับรู้โครงการนั้น ๆ ก็จะมารับรู้ในปี 2564 เมื่ อมีการส่งมอบงาน อีกเหตุผลในส่วนของก�าไรท่ีลดลง คือ 
ต้นทุนทางการเงิน (financial cost) ท่ีเป็นต้นทุนในโครงการท่ียังไมม่ีการสง่มอบ 

       นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมใจความโดยสรุปว่า รายได้หรือการรับรู้ 
รายได้ในปี 2564 นักลงทุนสามารถติดตามได้จากตัวเลข Backlog ท่ีบริษัทจะแจ้งให้ทราบไตรมาสละ 1 ครั้งในการเข้าร่วม 
กิจกรรม Opportunity Day ซึ่งล่าสุดได้มีการแจ้งตัวเลข Backlog ไปเม่ือช่วงเดือนมีนาคม 2564 ส�าหรับตัวเลขก�าไรสุทธิท่ี 
ลดลง สาเหตุหลัก คือ 1) รายได้ท่ีไมส่ามารถรับรู้ได้ในปี 2563  และ 2) การขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน
 เมื่อไมม่ผู้ีถือหุ้นสอบถามเพิม่เติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนีจ้ะต้องลงคะแนนเสยีงอนมุติั
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ ท่ีประชุมได้พจิารณาแล้ว จึงมมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจ่ายเงินปนัผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุน้ละ 0.15 บาท โดยก�าหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ท่ีมสิีทธไิด้รบัเงินปนัผล (Record Date) ในวันพธุท่ี 10 มีนาคม 2564 และก�าหนดจ่ายปนัผลในวันพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 
ตามท่ีเสนอ 

เห็นด้วย  294,952,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
  
วาระที	่5		 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต�าแหน่งตามวาระ
 ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ท่ี 
ประชุมทราบข้อมูลเก่ียวกับการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535  และตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 20 ก�าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ�านวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับ 
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งปีนี้เป็นปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด การออกจากต�าแหน่งโดยการให้ 
จับสลากกัน กรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ 
เป็นการล่วงหน้า นับต้ังแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ก�าหนด เม่ือ 
ครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฎผลคือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ดังนั้นกรรมการท่ีเสนอเพื่อพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหนง่ตามวาระ มีดังนี้ 
  1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ   กรรมการอิสระ
  2. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์  กรรมการอิสระ    
  3. นายนพดล สันธนะพานิช  กรรมการบริษัท
กรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ได้เดินออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือลงคะแนนได้อย่างเป็น
อิสระ 
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 โดยนายวิภูธา ตระกูลฮุน ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา 
ถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การด�าเนินงานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และค�านึงถึงคุณสมบัติ 
ตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องก�าหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการ 
ประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่ อสัตย์สุจริต จึงเสนอท่ีประชุม 
คณะกรรมการเพื่อพิจารณากล่ันกรองและน�าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็น 
กรรมการของบริษัทและต�าแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติของกรรมการท้ัง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง 
มาด้วยล�าดับท่ี 3)
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 ไมม่ผีูถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณาลงมติ โดยวาระนีจ้ะต้องลงคะแนน
เสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งต้ังนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และ นายนพดล 
สนัธนะพานชิ ซึ่งเป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการอิสระ กรรมการบรษัิท อีกวาระหนึ่ง เปน็รายบุคคล
โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
 5.1 นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

เห็นด้วย  295,004,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 5.2 นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

เห็นด้วย  295,004,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
  5.3 นายนพดล สันธนะพานิช

เห็นด้วย  295,004,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ภายหลังจากแจ้งมติท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญกรรมการท้ัง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระประชุมในล�าดับต่อไป
ตามเดิม 

วาระที	่6		 พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท	และกรรมการชุดยอ่ย	ส�าหรบัปี	2564
  ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อท่ี 
ประชุมเพื่ อพิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2564 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน ได้น�าเสนอให้คณะกรรมการ โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ส�าหรับปี 2564 โดย 
พิจารณาจากความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัทและ
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ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมท้ังสิ้นไมเ่กิน 2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  ค่าตอบแทนรายเดือน
   •     ประธานกรรมการ      20,000 บาท ต่อเดือน
   •     กรรมการอิสระ     15,000 บาท ต่อเดือน
  ค่าเบีย้ประชุม (ต่อครั้งท่ีมาเข้ารว่มประชุม) 
  คณะกรรมการบริษัท
   •     ประธานกรรมการ      15,000 บาท 
   •     กรรมการบริษัท     10,000 บาท
   •     กรรมการอิสระ     10,000 บาท 
  คณะกรรมการตรวจสอบ
   •     ประธานกรรมการตรวจสอบ    15,000 บาท 
   •     กรรมการตรวจสอบ     10,000 บาท 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   •     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  15,000 บาท 
   •     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  10,000 บาท 

  สิทธิประโยชน์อ่ืน  - ไมม่ี  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้อง 
ลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2564 ตามท่ีเสนอ

เห็นด้วย  295,004,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที	่7		 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผูส้อบบญัช	ีและก�าหนดค่าสอบบญัช	ีส�าหรบัปี	2564
 ประธานฯ ได้เชิญให้นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ท่ีประชุมทราบ
เก่ียวกับการพจิารณาในเร่ืองค่าสอบบญัชแีละคณุสมบติัในการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า บรษัิท เอ็ม อาร์
แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชีท่ีมีประสบการณ์ เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป อีกท้ังค่าสอบบัญชีท่ีเสนอยังเป็นอัตราท่ี
เหมาะสม โดยค่าสอบบญัชท่ีีเพิม่ขึ้นเกิดจากการท่ีต้องจัดท�างบการเงินรวมเพิม่เติม จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท พิจารณาเพื่อขอ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น แต่งต้ังผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2564 
โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท�างบการเงินได้ทันตามก�าหนดระยะเวลา
 รายชื่อผู้สอบบญัชีจากบรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด์ แอสโซซเิอท จ�ากัด ซ่ึงผูส้อบบญัชท่ีีได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังาน 
ก.ล.ต. ส�าหรับปี 2564 ดังต่อไปนี้ 
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ล�าดับ ชื่อ เลขท่ีใบอนุญาต จ�านวนปีท่ีสอบบัญชีให้กับบริษัท

1 นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล หรือ 6947 3 ปี (2561-2563)

2 นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือ 2803 3 ปี (2558-2560)

3 นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ 3425 -

4 นายอัครเดช เปล่ียนสกุล 5389 -

 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าสอบบัญชีส�าหรับปี 2564 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 
2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่ นบาทถ้วน)  ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับ BOI (ถ้ามี) แบง่เป็น
  1. ค่าสอบบัญชีประจ�าปีของบริษัท    900,000 บาท
  2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท  900,000 บาท
  3. ค่าสอบบัญชี บริษัทยอ่ย(1) (บริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จ�ากัด) 350,000 บาท
 ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee)  - ไมม่ี – 
 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทยอ่ยคือ บริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จ�ากัด
 ท้ังนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด และผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไมม่ีความ
สัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะท่ีจะมีผล 
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 ไมม่ผีูถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณาลงมติ โดยวาระนีจ้ะต้องลงคะแนน
เสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี ส�าหรับปี 2564 ตามท่ีเสนอ 

เห็นด้วย  295,004,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที	่8		 พิจารณาเรื่องอ่ืน	ๆ	
 ไมม่ีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณา อยา่งไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามเพิ่มเติม ใจความโดยสรุปดังนี้
 นางสาวปัญนฤดี  มหกรเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถาม
ใจความโดยสรุปว่า ขอให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขยายความเร่ืองตัวเลข backlog และอัตราแลกเปล่ียนท่ีปัจจุบันมีความผันผวน 
บริษัทมีนโยบายอยา่งไรในการแก้ไขปัญหาในอนาคต
 นายสมพงษ์ ช่ืนกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า จากสถานการณ์โควิด-19 
กระทบต่อบริษัทไม่มากนัก แต่ในมุมของลูกค้า อาจจะกระทบในการบริหารจัดการภายในท�าให้ไม่สามารถส่งมอบพื้ นท่ี 
ใหบ้รษัิทเขา้ด�าเนินการได้ ท�าใหก้ระบวนการในการสง่มอบไมเ่สรจ็สิน้ตามก�าหนดเวลา ท�าให้บรษัิทไมส่ามารถรบัรู้รายได้ ได้ตามแผน 
แต่ท่ีให้ข้อมูลว่า ให้นักลงทุนสังเกตจากตัวเลข backlog คือ ธุรกิจของบริษัทจะรับรู้รายได้ เม่ือมีการส่งมอบงาน ดังนั้น 
ตัวเลข backlog จะพอประมาณการได้ว่า โครงการเริ่มและสิ้นสุดเม่ือใด และในปีนั้น ๆ บริษัทจะมีการรับรู้รายได้จ�านวน 
เท่าใด (ไม่รวมรายได้จากการบริการและรายได้อ่ืน) ดังนั้นประมาณการรับรู้รายได้ในปี 2564 นักลงทุนจึงสามารถประมาณ 
การตัวเลขรายได้ของบริษัทจากตัวเลข backlog 
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14 เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 

 ส�าหรับในเร่ืองอัตราแลกเปล่ียน เนื่ องจากบริษัทมีการท�าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(forward) แต่เน่ืองจากบางโครงการยังไม่สามารถส่งมอบได้ และเป็นโครงการระยะยาว จึงต้องมีการบันทึกขาดทุนตาม 
หลักการทางบัญชี แต่ในแง่ของผลก�าไรยังคงเหมือนเดิม ซ่ึงถือเป็นนโยบายของบริษัทท่ีไม่ได้หวังเน้นการเก็งก�าไรจากอัตรา 
แลกเปล่ียน
 นางสาวปัญนฤดี  มหกรเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถามเพิ่ม
เติมใจความโดยสรุปว่า ตามท่ีบริษัทระบุว่า ภายใน 5 ปีอาจจะมีการขยายโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งไปยัง 
ภูมิภาคอ่ืน ขอทราบแนวโน้มเพิ่มเติม 
 นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงใจความโดยสรุปว่า จากเริ่มต้นด�าเนินการโครงการ 
โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง บริษัทมีแผนท่ีจะขยายไปยังภูมิภาคอ่ืน แต่เนื่ องจากสถานการณ์โควิด-19 ท�าให้ผลการ 
ด�าเนนิงานปัจจุบนัยังไมเ่ปน็ไปตามแผนท่ีวางไว้ แต่ในมมุของการด�าเนนิธุรกิจหากพบชอ่งทางใดท่ีดีสนบัสนนุการเติบโตธุรกิจได้ หรอื
ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจะมุง่ศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาด�าเนินการแนน่อน แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบัน อาจจะต้องพิจารณา
ความเป็นไปได้อยา่งรอบคอบอีกครั้ง
 นายกิตติชัย  เอ้ือญาติอภิมิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ 
ศรีราชา ใช้งบลงทุนเท่าไหร ่ผลประกอบการเป็นอยา่งไร และคาดว่าจะใช้เวลาก่ีปีจึงจะคืนทุน 
 นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิาร ช้ีแจงใจความโดยสรุปว่า โรงพยาบาลแคนเซอรอ์ลิอันซ ์ใชง้บ
ลงทนุประมาณ 400 กว่าล้านบาท และผลประกอบการในชว่งปท่ีีผา่นมายงัขาดทนุ ส�าหรบัระยะเวลาคืนทนุจากเดิมท่ีประมาณไว้ราว 
5 ปี แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานกว่าเดิม พร้อมกันนี้นายสมพงษ์ ช่ืนกิติญานนท์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 
ส�าหรบักิจการโรงพยาบาลเฉพาะทาง เปิดรบัผูป่้วยทุกรูปแบบการใชส้ทิธิ ท้ังสทิธปิระกันสงัคม สทิธบิตัรทอง สปสช. สทิธข้ิาราชการ 
และแบบช�าระเอง (Self-Pay) และยงัได้มกีารศึกษาข้อมลูเก่ียวกับคณุประโยชน์ของกัญชาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการแพทย์ในการรักษามะเรง็
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางวิชาการใด ๆ รับรองว่ากัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ เพียงแค่ว่ากัญชาท�าให้ผู้ป่วยสามารถ
ทานอาหารได้ดีขึ้น ดังนั้นเมื่อรา่งกายดี ก็จะท�าใหต้อบสนองต่อการรักษาได้ดีข้ึน ซึ่งรายได้ของกิจการโรงพยาบาลถือเป็นสว่นหนึ่งของ
รายได้รวมของบรษัิท แต่รายได้หลักของธุรกิจ คือ การจัดจ�าหนา่ยและติดต้ังเครื่องมอืแพทย ์จากเมื่อปท่ีีผา่นมามกีารขยายระยะเวลา
การส่งมอบ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ในโครงการใหญ่ ตามท่ีทราบ คือโครงการศูนย์โปรตอน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ซึ่งคาดว่าในปีนี้ จะสามารถสง่มอบได้ และสามารถเริม่รกัษาผูป้ว่ยรายแรกได้ และหลังจากสง่มอบแล้ว ภายใน 2 ป ีก็
จะมีรายได้จากการบริการของโครงการนี้ ซึ่งรายได้จากการบริการเป็นพื้นฐานรายได้ (baseline) ของบริษัท 

 ไมม่ผีูถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ เจ้าหนา้ท่ีด�าเนนิการประชุม
ทุกสว่น คณะกรรมการทุกท่าน ท่ีได้สละเวลามารว่มประชุมและกล่าวปิดประชุม

     

 

   

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

                 ลงชื่อ___________________________________________ประธานท่ีประชุม
(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานกรรมการ

                 ลงชื่อ___________________________________________ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์ุ)

เลขานุการบริษัท

- signed -

- signed -
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